

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นบันทึกเทปรายการ “ฟื้นฟูประเทศไทย ป้องกันภัยประชาชน”

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้บันทึกเทปรายการ “ฟื้นฟูประเทศไทย ป้องกันภัยประชาชน” ณ บ้านตอกเป็น หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นรายการที่นำเสนอสาระเกี่ยวกับพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง แนวทางป้องกัน แก้ไขปัญหาและการช่วยเหลือประชาชนของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยทำการออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ทุกวันจันทร์ เวลา 11.30 – 11.55 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ให้สัมภาษณ์บันทึกเทปรายการฯ ว่า ปัญหาภัยแล้งถือได้ว่าเป็นปัญหาที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเร่งด่วน โดยรัฐบาลได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ ที่จะเร่งดำเนินการป้องกัน ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการขาดแคลนน้ำกิน น้ำใช้ หรือน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค รัฐบาลภายใต้การนำของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ชินวัตร และ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายจรรพงค์ เรืองสุวรรณ ได้เน้นย้ำกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้เร่งดำเนินการป้องกันแก้ไขและบรรเทาเยียวยาปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่าให้มีการขาดแคลนน้ำกิน น้ำใช้เป็นอันขาด

สำหรับปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางและมาตรการการดำเนินการป้องกันและแก้ไข โดยได้ดำเนินการทั้งมาตรการเชิงรุก และการบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการเร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยมีแนวทางและมาตรการในการดำเนินการที่สำคัญ ๆ อาทิ เช่น

1. การสื่อสารประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนผู้ใช้น้ำ ทั้งเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร โดยได้เน้นย้ำให้ประชาชนได้ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิด เพื่อการวางแผนการใช้น้ำได้อย่างถูกต้อง เช่น น้ำสำหรับการเกษตรก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้วางแผนการเพาะปลูก จากเดิมที่ปลูกพืชที่ใช้น้ำมาก เช่น การทำนาปรัง ก็ให้ปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทน เช่น พืชตระกูลถั่ว เป็นต้น ซึ่งพี่น้องประชาชนก็เข้าใจและให้ความร่วมมือด้วยดี

2. การจัดทำแผนเผชิญเหตุในการแก้ไขปัญหา โดยได้ให้นายอำเภอทุกอำเภอ ทำการสำรวจปริมาณน้ำต้นทุน และความต้องการน้ำกิน น้ำใช้ของทุกหมู่บ้าน/ตำบล ในอนาคต สำหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนแจกจ่ายน้ำกรณีประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ซึ่งหากมีการวางแผนดังกล่าวแล้ว การช่วยเหลือแก้ไขก็จะทำได้อย่างรวดเร็ว ทันทีที่ลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้

3. มาตรการเยียวยา กรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ได้ดำเนินการเตรียมมาตรการสำหรับช่วยเหลือ 2 ประการ คือ

1) จัดทำโครงการจ้างงานเร่งด่วน โดยการจ้างแรงงานทำงานสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ขุดลอกคลองสาธารณะ การซ่อมสะพาน การทำฝายกั้นน้ำ เป็นต้น ทั้งนี้ ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าจ้างวันละ 150 บาท จำนวนคนละ 20 วัน

2) จัดทำโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น จังหวัดได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจัดทำโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบปัญหาภัยแล้ง โดยการฝึกอาชีพในเวลาว่าง จำนวน 30 วัน โดยได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 120 บาท ทั้งนี้ เมื่อฝึกอบรมแล้วเสร็จก็จะสนับสนุนเครื่องมือเครื่องมือสำหรับนำไปประกอบอาชีพได้เลยในระดับหนึ่ง

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวเน้นย้ำว่า จังหวัดขอนแก่นได้ตระหนักในปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งอยู่แล้ว โดยได้กำหนดเป็นวาระเร่งด่วนของจังหวัดที่จะดำเนินการป้องกัน ช่วยเหลือ และบรรเทา เพื่อที่จะสนองตอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยได้ดำเนินการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไว้ตั้งแต่ยังไม่เข้าสู่สถานการณ์ภัยแล้ง โดยได้ประชาสัมพันธ์สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนผู้ใช้น้ำโดยตรงให้เข้าใจในสถานการณ์และวางแผนการใช้น้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งในภาพรวมนั้นประชาชนทุกชุมชน/หมู่บ้านก็เข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้คาดว่า สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ที่คาดการณ์ว่าจะรุนแรงและหนักกว่าทุกปี จะอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้ ลดความสูญเสียของพี่น้องประชาชนให้อยู่ในระดับที่ไม่เดือดร้อนมาก สามารถนำแผนที่ได้วางไว้รวมทั้งมาตรการช่วยเหลือระยะสั้นมาปฏิบัติได้ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถที่จะดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเป็นปกติสุข อันเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย...